

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมจิตร์ อุไรโคตร	ประธานสภา อบต.เมืองคง	สมจิตร์ อุไรโคตร	
๒	นายนิกุล ออาจหาญ	รองประธานสภา อบต.เมืองคง	นิกุล ออาจหาญ	
๓	นายระพิน กตะศิลา	เลขานุการสภา อบต.เมืองคง	ระพิน กตะศิลา	
๔	นายอำนาจ คำแก้ว	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๑	อำนาจ คำแก้ว	
๕	นางพัชรี ธรรมบุตร	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๒	พัชรี ธรรมบุตร	
๖	นายมานพ แก้วไสย	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๓	มานพ แก้วไสย	
๗	นายสังวาลย์ กตะศิลา	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๕	สังวาลย์ กตะศิลา	
๘	นายสมศักดิ์ แจ็กเกียง	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๖	สมศักดิ์ แจ็กเกียง	
๙	นางดวงจันทร์ แก้วสมบัติ	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๘	ดวงจันทร์ แก้วสมบัติ	
๑๐	นายอุทัย แดงงาม	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๙	อุทัย แดงงาม	
๑๑	นางกาญจนา ไชยงาม	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๑๐	กาญจนา ไชยงาม	
๑๒	นางสาวบรรลักษ์ณ จิรานันท์สิริ	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๑๑	บรรลักษ์ณ จิรานันท์สิริ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติศักดิ์ แซ่จิ่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	กิตติศักดิ์ แซ่จิ่ง	
๒	นายประวิทย์ คำจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	ประวิทย์ คำจันทร์	
๓	นายไล่ อุไรโคตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	ไล่ อุไรโคตร	
๔	นายศรีสง่า ศิริมงคลผล	เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	ศรีสง่า ศิริมงคลผล	
๕	นางสาวลักษณชนก รัตนะภักดี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	ลักษณชนก รัตนะภักดี	
๖	จำเอนฉัตรชัย บัวศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	ฉัตรชัย บัวศรี	
๗	นางสาวอารีลักษณ์ จันทร์แดง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากเรือ	อารีลักษณ์ จันทร์แดง	
๘	นางวรรณใส เกษสร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รกท.ผอ.กองคลัง	วรรณใส เกษสร	
๙	นายภัทรกร คำนนท์	นายช่างโยธาชำนาญงาน รกท.ผอ.กองช่าง	ภัทรกร คำนนท์	
๑๐	นายณัฐชนน พิมพ์ทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐชนน พิมพ์ทอง	

/ผู้มา...

ผู้มาประชุม	จำนวน	๑๒ คน
ผู้ลาประชุม	จำนวน	- คน
ผู้ขาดประชุม	จำนวน	- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	๑๒ คน

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

บัดนี้ ที่ประชุมสภา อบต.เมืองคง ได้เข้าห้องประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา อบต. จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการกล่าวเปิดประชุมสภา อบต. เมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุม

ตามเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง หรือจะมีการแก้ไขในส่วนใดหรือไม่อย่างไร

ประธานสภาฯ

มีการพิจารณาสำเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จนครบทุกหน้าแล้ว และไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใดแล้ว กระผมก็จะขอมติจากที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เรื่องด่วน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายระพีณ กตะศิลา
(ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน)

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)

- เชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินกล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายระพีณ กตะศิลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
(ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองคง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
กำหนดเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๕ และจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้ส่งคืน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองคงเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนี้

บัดนี้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๓ คะแนน ต่อ ๐ คะแนน
ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการ
แปรรูปที่ดินรายละเอียดตามบันทึกงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
เห็นควรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองคง เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่านครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะ
สอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

- เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผมจะขอมติจากที่
ประชุมว่าเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
หรือไม่

มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้เสนออย่างเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ และต่อไปก็จะขอดำเนินการในวาระที่ ๓ (ลงมติ)

๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ลงมติ)

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร จึงขอหารือที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการอภิปราย

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อลงมติว่าที่ประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ หากที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือ

ที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ	จำนวน	๑๒	เสียง
	ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

ประธานสภาฯ ๔.๓. การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตคูตทราย

ราย นายสมชาย แซ่จิ่ง ในบริเวณน้ำมูล บ้านโนน หมู่ ๕

ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราชไศล ได้แจ้งเรื่องการขอต่อใบอนุญาตคูตทราย ของผู้ประกอบการ ราย นายสมชาย แซ่จิ่ง บริเวณน้ำมูล บ้านโนน ม.๕ มาয়งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เพื่อขอความเห็นชอบจากหมู่บ้านและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงได้แจ้งหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ทำการประชาคมหมู่บ้านในเรื่องดังกล่าวฯ ซึ่งทางบ้านโนน ม.๕ ได้ทำการประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะได้รายงานให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราชไศลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูเอกสาร และก่อนที่จะมีการขอความเห็นชอบจากที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ หรือสอบถามแต่อย่างใด ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตคูตทรายของผู้ประกอบการ ราย นายสมชาย แซ่จิ่ง ในบริเวณแม่น้ำมูล บ้านโนน ม.๕ หรือไม่

ที่ประชุม มีการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตคูตทรายแล้ว ได้มีมติเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตคูตทราย ในบริเวณแม่น้ำมูล บ้านโนน ม.๕ ด้วยคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐น.

ลงชื่อ นายระพิน กตะศิลา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายระพิน กตะศิลา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ลงชื่อ นายสมจิตร อุไรโคตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมจิตร อุไรโคตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง